

คำถามที่พบบ่อย

< การเลือกโรงเรียนมัธยมปลาย >

Q1. ถึงจะเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมปลายภาคพิเศษหรือโรงเรียนมัธยมปลายภาคไปรษณีย์ ก็ได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนมัธยมปลายภาคปกติหรือ?

A1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เหมือนกัน

Q2 ถ้าจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายด้านวิศวกรรมก่อนดีกว่าหรือ?

A2. ถึงไม่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมปลายด้านวิศวกรรม ก็สามารถศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ กรณีโรงเรียนมัธยมปลายด้านวิศวกรรมและโรงเรียนมัธยมปลายด้านพาณิชยกรรม นักเรียนส่วนใหญ่หลังจบการเรียนจะเข้าทำงานบริษัท (พนักงานประจำ) โรงเรียนมัธยมปลายสาขาวิชาสามัญมีคนที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า

Q3 ถึงแม้ว่าไม่เรียนต่อโรงเรียนมัธยมปลาย แต่สามารถเข้าทำงานบริษัท (พนักงานประจำ) ได้หรือไม่?

A3 ในกรณีแค่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บริษัทที่สามารถเข้าทำงาน (พนักงานประจำ) มีจำกัดและมีน้อยมาก งานส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

Q4 ช่วยแนะนำวิธีการเลือกโรงเรียนมัธยมปลายหน่อยได้ไหม

A4

- ควรเลือกโดยพิจารณาจาก “สามารถเรียนหนังสือที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในอนาคตของตนเองหรือไม่” “พอดีกับความสามารถในการเรียนของตนเองหรือไม่” “โรงเรียนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่นและด้านอื่น ๆ หรือไม่” หรือเรื่องอื่น ๆ
- ฟังคำแนะนำของนักเรียนรุ่นพี่และใช้เป็นข้อมูลประกอบก็ได้
- ไปรอดไปดูโรงเรียน เช่น เข้าร่วมการประชุมแจ้งข้อมูลของโรงเรียนมัธยมปลายที่ตัวเอง

อาจจะเข้ารับการทดสอบก็ได้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

- หลังจากคุณยื่นใบสมัครแล้ว อาจต้องเลือกโรงเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร (→ดู Q7 ประกอบ) ภายในระยะเวลาสั้น ดังนั้น โปรดเลือกโรงเรียนมัธยมปลายประมาณ 3 แห่งไว้ล่วงหน้า

Q5 ถ้าจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ฉันจะไปเรียนโรงเรียนมัธยมปลายแบบไหนดี?

A5 โปรดดู “สถาบันการศึกษาที่ศึกษาต่อสำคัญ” ในหนังสือข้อมูลเรื่องการเรียนต่อโรงเรียนมัธยมปลายที่มีขายทั่วไป หรือในเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมปลายแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลประกอบว่าศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนั้นได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอะไร โดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนมัธยมปลายที่ในซินเต็น (คะแนนรวมผลการเรียน) และ เอ็นเซะฉิ (ค่าเบี่ยงเบน) สูง มีอัตราส่วนของนักเรียนที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมาก

※ในซินเต็น (คะแนนรวมผลการเรียน) คือ คะแนนรวมของผลการเรียนในโรงเรียนมัธยมต้น คำนวณด้วยสูตรต่อไปนี้ 5 คะแนนต่อ 1 วิชา × 9 วิชาในชั้น ม. 2 + 10 คะแนนต่อ 1 วิชา × 9 วิชาในชั้น ม. 3

คะแนนรวมที่สูงที่สุด คือ 135 คะแนน

※เอ็นเซะฉิ (ค่าเบี่ยงเบน) คำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยของคนที่ยื่นใบสมัครสอบของโรงเรียนมัธยมปลายทุกคน และกำหนดค่าเบี่ยงเบนของคนที่ยื่นใบสมัครสอบให้ เป็น 50 โรงเรียนมัธยมปลายแต่ละแห่งมีค่าเบี่ยงเบนของโรงเรียนนั้น

A6

• ถ้าดูในซินเต็น (คะแนนรวมผลการเรียน) พอจะบอกได้ว่าสามารถเข้าเรียนได้ที่โรงเรียนไหน สำหรับคนที่มิใช่ในซินเต็นไม่เพียงพอ ก็ต้องทำคะแนนสูงจากการทดสอบความสามารถในการเรียนและการสัมภาษณ์

• ในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีการรับสมัครชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคานางาวะเป็นกรณีพิเศษส่วนใหญ่ ไม่ใช่ผลการเรียนในโรงเรียนมัธยมต้น (ผลการเรียนในรายงานผลการเรียน) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าบุคคลที่ยื่นใบสมัครสอบผ่านการคัดเลือกหรือไม่

• มีโรงเรียนมัธยมปลายที่ไม่มีการทดสอบความสามารถในการเรียนที่เรียกว่า ครีเอทีฟ สคูล อีกด้วย

• โปรดเตรียมความพร้อมล่วงหน้าที่จะเข้ารับการทดสอบของการรับสมัครรอบ 2 และโรงเรียนมัธยมปลายภาคพิเศษ

Q7 การเปลี่ยนแปลงการสมัคร จะทำเมื่อไร?

A7 ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงการสมัคร หลังจากยื่นใบสมัครไปแล้ว โปรดดู “ชิงัน โจเคียว (ข้อมูลเรื่องการสมัคร)” ที่ประกาศในหนังสือพิมพ์ และตรวจสอบ “โบชินินชู (จำนวนบุคคลที่รับสมัคร)” และ “สิงันนินชู (จำนวนบุคคลที่สมัคร)” และตัดสินใจว่าสมควรเปลี่ยนแปลงการสมัครหรือไม่ โดยพิจารณาจากความสามารถของตนเองประกอบ ในขณะที่ตัดสินใจ โปรดปรึกษาผู้ปกครอง คนที่ให้ความช่วยเหลือและครูโรงเรียนมัธยมต้นให้ดี ตั้งแต่มีประกาศในหนังสือพิมพ์จนถึงติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการสมัครมีเวลาสั้น ดังนั้นถ้าจะใช้โอกาสการเปลี่ยนแปลงการสมัครให้ได้ผลนั้น คุณจำเป็นต้องเตรียมใจตั้งแต่มิใช่ยื่นใบสมัครฉบับแรก

Q8 ในขณะที่เปลี่ยนแปลงการสมัคร จะทำอย่างไร?

A8 ในขณะที่เปลี่ยนแปลงการสมัคร ผู้ปกครองจะต้องแจ้งความต้องการให้ครูโรงเรียนมัธยมต้นทราบ ในกรณีที่อาจเปลี่ยนแปลงการสมัครก็ได้ โปรดแจ้งความต้องการให้ครูประจำชั้นในโรงเรียนมัธยมต้นทราบไว้ก่อนทุกกรณีในขณะชั้นขณะเริ่มต้น (พบปะพูดคุยกัน 3 ฝ่ายโดยมีนักเรียน ผู้ปกครองและครูประจำชั้น) หรือในโอกาสอื่น ๆ

Q9 ครูโรงเรียนมัธยมต้นกำลังแนะนำให้สมัครแบบเฮงัน (สมัครโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ และโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนพร้อมกัน) ฉันจะสมัครแบบเฮงันดีกว่าไหม?

A9

- ถ้าคุณมีโรงเรียนมัธยมปลายที่อยากเข้าเรียนจริง แต่ไม่แน่ใจว่าผ่านการคัดเลือกหรือไม่ โปรดพิจารณาการสมัครแบบเฮงัน แต่กรณีที่你能ได้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนและไม่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ คุณจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายเอกชนที่ได้ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ ถ้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายเอกชน จะต้องใช้เงินมาก คุณควรระวัง เพราะถึงแม้ว่าคุณได้รับการลดค่าสอนด้วยระบบเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนอกจากค่าสอน

- ในกรณีที่你不สมัครแบบเฮงัน คุณยังมีโอกาสการรับสมัครรอบ 2 ของโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ หรือเข้ารับการทดสอบของโรงเรียนมัธยมปลายภาคพิเศษ ก็ได้ โปรดปรึกษากับผู้ปกครองให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะสมัครแบบเฮงันหรือไม่

< โทคุเบซีโบซิว (การรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ) >

Q10 ฉันไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติการสมัครของการรับสมัครไซเคิน ไกอโคคะจิน โทคุเบซีโบซิว (การรับสมัครชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคานางาวะเป็นกรณีพิเศษ) หรือไม่

A10 โปรดตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครในหน้า 5 ของคู่มือเข้าเรียนต่อ เมื่อดูคู่มือเข้าเรียนต่อแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดคานางาวะ

Q11 ในกรณีที่ฉันไปอยู่ต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป แต่ผู้ปกครองได้อยู่ญี่ปุ่น ฉันจะสามารถเข้ารับการทดสอบของทั้งไซเคิน ไกอโคคะจิน โทคุเบซีโบซิวและไคไนคิโคคุเซ โทคุเบซีโบซิว (การรับสมัครนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ) ได้ไหม?

A11 กลุ่มเป้าหมายของ ไคไน คิโคคุเซ โทคุเบซีโบซิว คือ บุคคลที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันกับผู้ปกครองในต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ปกครองใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อทำงานหรือเหตุผลอื่น ๆ ดังนั้น กรณีที่เฉพาะบุตรเรียนหนังสือที่โรงเรียนในต่างประเทศ ถูกจัดเป็นศึกษาต่างประเทศและไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของ ไคไน คิโคคุเซ โทคุเบซีโบซิว แต่ กรณีที่มีเหตุผลที่เฉพาะบุตรจำเป็นต้องไปต่างประเทศคนเดียว โปรดปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดคานางาวะ

Q12 เมื่อทำหนังสือเดินทางหาย ไม่มีหนังสือเดินทางฉบับเก่าอยู่ที่ใกล้ตัว หรือไม่มี การประทับตราเข้า-ออกจากประเทศบนหนังสือเดินทาง จะทำอย่างไรดี?

A12 คุณจำเป็นต้องใช้ "ข้อมูลเข้า-ออกจากประเทศ" ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น คุณสามารถยื่นคำร้องจากเว็บเพจของกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นและขอร้องให้ส่งทาง ไปรษณีย์ได้ แต่ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น คุณควรยื่นคำร้องโดยเร็ว

< การโอนเข้าโรงเรียน >

Q13 ในกรณีที่จบชั้นมัธยมปีที่ 4 ในต่างประเทศและเดินทางมายังญี่ปุ่น จะสามารถโอน เข้าโรงเรียนมัธยมปลายได้ไหม?

A13 หากจบระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 แล้ว จะสามารถโอนเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่น ได้ แต่โรงเรียนและช่วงเวลาที่สามารถโอนเข้าโรงเรียนมีจำกัด นอกจากนี้ บุคคลที่ ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพออาจไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือด้าน การเรียนภาษาญี่ปุ่น และอาจไม่สามารถเรียนหัวข้อการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของชั้นมัธยม ปลายของญี่ปุ่นก็ได้ ดังนั้น โปรดขอคำปรึกษาจาก "เทเนเพน นิกักคคุ โจโฮเซ็นเตอร์ (ศูนย์ข่าวสารการโอนเข้าเรียน)" ในหน้า 19 ของคู่มือเข้าเรียนต่อ

< เรื่องอื่น ๆ >

Q14 ฉันไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าอย่างไร ช่วยแนะนำวิธีการหน่อยได้ไหม

A14 มีห้องเรียนสอนวิชาการเรียนในห้องถิ่นหลายแห่งสำหรับคนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบ เข้าด้วยตนเองยากหรือคนที่ไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชายาก ห้องเรียนสอนวิชาการเรียน หลายแห่งไม่เก็บค่าสอน มี "รายชื่อห้องเรียนสอนวิชาการเรียน" ที่เอกสารข้อมูล โปรด ใช้รายชื่อฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

Q15 หากทำกิจกรรมชมรมของโรงเรียนจะได้เปรียบในขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ไหม?

A15 ในกรณีที่บุคคลที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทำกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมต้นและมีประสบ การณ์ เช่น "ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด" "เคยได้รับรางวัล" และอื่น ๆ ไม่เป็นข้อ ได้เปรียบในการสัมภาษณ์โดยตรง สิ่งสำคัญในการสัมภาษณ์ คือ ถ่ายทอดโดยมีความ เป็นรูปธรรมว่าตนเองทำกิจกรรมชมรมด้วยความพยายามอย่างไร

Q16 ช่วยแนะนำโรงเรียนมัธยมปลายที่สามารถได้รับการเรียนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหม

A16 ในบรรดาโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาลระดับท้องถิ่นของจังหวัดคานางาวะ ไม่มี โรงเรียนมัธยมปลายที่สอนวิชาการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา แต่มีโรงเรียนมัธยม ปลายบางแห่งที่เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ